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ส าเนารายงานการประชุม 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2558 

วันที่   28  พฤษภาคม   2558 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น.   ปิดประชุมเวลา   12.15   น. 

 

ผู้เข้าประชุม 

1.  นายเกษม  ถาพินิจ   นายกเทศมนตรีตําบลสันป่าตอง 

2.  นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา  รองนายกเทศมนตรี 

3.  นายธนกร  อุดมพันธุ์  รองนายกเทศมนตรี 

4.  นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์  ประธานสภาเทศบาล 

5.  นางรพีพรรณ สุริยานรากร  รองประธานสภาเทศบาล 

6.  นายประเสริฐ ภาใจดี   ปลัดเทศบาลตําบลสันป่าตอง 

7.  นางสุพิน  ดาวเรือง  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

8.  นายบุญส่ง  มูลอินตา  สมาชิกสภาเทศบาล 

9.  นายอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย  รองปลัดเทศบาล 

10. นายจําลอง  ทาดาริน  สมาชิกสภาเทศบาล 

11. นายสรกฤต รัตนพันธ์  ผู้อํานวยการกองช่าง 

12. นายนิเวศน์  เนตรคํา   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี 

13. นายสมควร กันธาอินต๊ะ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

14. นางสุภารัตน์ เพชรอินนุรักษ์  นักพัฒนาชุมชน 

15. นายอาคม  แก้วกันใจ  วิศวกรโยธา 

16. นายภาคภูมิ โตวัชรกุล  เจ้าพนักงานธุรการ 

17. นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

18. นางแก้วเรือน นนเทศา  สมาชิกสภาเทศบาล 

19. นายดํารง  พ้ืนผา   ผู้อํานวยการกองคลัง 

20. นางลัดดา  ชัยวุฒิ   พนักงานจ้าง 

21. นายพงศกร กันทะสี   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

22. นางสาวอรทัย โฮตา   เจ้าพนักงานธุรการ 6ว 
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  เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเกษม   ถาพินิจ   นายกเทศมนตรีตําบล

สันป่าตอง ทําหน้าทีป่ระธานในที่ประชุม  กลา่วเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายเกษม  ถาพินิจ   1.  ขอเชิญร่วมทําบุญตักบาตรพระ  1,543  รูป  ในวันที่  31  

พฤษภาคม  2558   เป็นวันหยุดราชการวันวิสาขบูชา  ณ  ที ่ว่าการ

อําเภอสันป่าตอง   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล   ลูกจ้าง

เทศบาลเข้าร่วมทําบุญตักบาตรในวัน เวลาดังกล่าวต่อไป  สําหรับการทําบุญ

ตักบาตร  1,543  รูป  มีที่มา  คือ เลข 1  ความหมายคือ  1,000 รูป    

เลข 5  ความหมายคอื  5  อําเภอ  เลข 4  ได้แก่ สันป่าตอง ดอยหลอ่ แม่วาง  

สารภี  ความหมายคอื  สปก เขต 4   เลข  3  หมายความถึงคร้ังที่สาม 

   2.  งานประเพณีสรงนํ้าธาตุ ณ วัดศรีอรุณ ในวันที่ 2 มิถุนายน  2558   

เวลา  09.30  น. 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ประจ าเดือนเมษายน  2558   เมื่อวันที่  23  เมษายน   2558 

นายเกษม  ถาพินิจ  ขอให้ที ่ประชุมตรวจสํา เนารายงานการประชุม ประจํา เดือน

เมษายน  2558   ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น   ท่านใดมีข้อแก้ไข   

เปลี่ยนแปลง   ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่    23   

   เมษายน  2558 

 ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

   3.1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อ

   ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ประจ าปีงบประมาณ  

   พ.ศ.2558  (งานพัฒนาชุมชน) 

นางสุภารัตน์  เพชรอินนุรักษ์ ในเดือนพฤษภาคม  2558   เทศบาลตําบลสันป่าตอง  ได้

ดําเนินการจ่ายเบี ้ยยังชีพผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ ในพื้นที ่เทศบาล   จํานวน   

761 ราย เป็นเงิน   501,100.-บาท แยกเป็นเงินสด   474 ราย   

เป็นเงิน   316,800.-บาท   นําฝากธนาคารต่าง ๆ    287   ราย   

เป็นเงิน    184,300.-บาท 
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นายกเทศมนตรี  ขอสอบถามว่าในเขตเทศบาลมีผู ้สูงอายุ   และผู้พิการกี่คน ที่มา

รับเบี้ยยังชีพ  และเบี้ยคนพิการ 

นางสุภารัตน์ เพชรอินนุรักษ์  ผู้สูงอายุ จํานวน  761 ราย   คนพิการ  จํานวน  110  ราย 

นายกเทศมนตรี  ให้เจ้าหน้าที่คํานวณร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุในพื้นที่  ว่าเกิน

ร้อยละ  20  หรือไม่   เพราะหากเกินร้อยละ  20  ให้ถือเป็นสังคม

ผู้สูงอายุ 

นางสุภารัตน์  เพชรอินนุรักษ์    เดือนเมษายนที่ผ่านมา   งานพัฒนาชุมชนได้คํานวณร้อยละ

ของจํานวนประชากรผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาล โดยใช้ข้อมูลประชากรจาก

งานทะเบียนราษฎร์ของเทศบาล   ซึ ่งคํานวณออกมาแล้วปรากฏว่า

เทศบาลมีประชากรผู ้ส ูงอายุเก ินร้อยละ  20  จึงถือว ่า เข ้าสู ่ส ังคม

ผู้สูงอายุ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 4.1 สร ุป ร า ยร ับ -รา ยจ ่า ย    งบปร ะม าณรายจ ่า ยป ระจ า ปี

งบประมาณ  พ.ศ.2558  เมื่อวันที่   30  เมษายน  2558  (กองคลัง) 

ผู้อํานวยการกองคลัง  กองคลังได้จัดทําสรุปรายรับ – รายจ่าย ณ วันที่  30  เมษายน  2558     

ขอสรุปให้ทราบดังนี้ 

- รายรับตามงบประมาณ       46,107,235.40   บาท 

  - รายจ่ายตามงบประมาณ       21,337,488.87  บาท 

  รายรับจรงิสูงกว่ารายจ่ายจริง       24,769,746.53   บาท 

 1. เงินสด                      -  

 2. เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 9,728,892.23  บาท 

 3. - เงินฝากประจํา         34,037,693.28  บาท 

4. เงินฝากธนาคารออมสนิ ประเภทประจํา        3,000,000.00  บาท 

5. เงินฝากธนาคารออมสนิ ประเภทออมทรัพย์    249,476.70 บาท 

6. เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประเภทประจํา 3,000,000.00  บาท 

7. เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

   ประเภทออมทรัพย์           309,787.56  บาท 

8. ลูกหน้ีเงินยืมเงินงบประมาณ (ยังไมส่ง่ใช้)    150,843.00  บาท 

   รวมทั้งส้ิน                    50,476,692.80  บาท 
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เงินฝากธนาคารประกอบด้วย 

1.เงินทุนสํารองเงินสะสม         10,187,156.19  บาท 

2.เงินรับฝากต่างๆ             970,112.83  บาท 

3.เงินสะสมที่สามารถใช้ได้   13,480,870,14  บาท 

4. รายรับสูงกว่ารายจ่าย            23,948,625.64  บาท 

5. รายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ  2557      753,000.00  บาท 

6. เงินรางวัลประสทิธิภาพในการจัดเก็บภาษี          8,871.00  บาท 

7. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ       790,139.00  บาท 

8. เงินอุดหนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  3,500.00  บาท 

9. เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ           66,100.00  บาท 

10. เงินสงเคราะห์ผู้พิการ           13,600.00  บาท 

11.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์เด็กเล็ก          99,075.00  บาท 

12.ลูกหน้ีเงินยืมเงินสะสม  (ยังไมไ่ดส้ง่ใช้)       150,843.00  บาท 

 รวมทั้งส้ิน   50,476,692.80  บาท  

ข้อ  2.  รายละเอียดเงินรับฝากต่าง  ๆ   

1.ค่าใช้จา่ยภาษีบํารุงท้องที่  5  %   44,118.42 บาท 

2.โรงฆ่าสัตว์                      113,610.00  บาท 

3.เงินประกันสัญญา           186,033.00  บาท 

4.ภาษีเงินได้หัก  ณ  ที่จา่ย             16,224.46  บาท 

5.ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนก่อสร้าง       2,440.45  บาท 

6.เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง                   17,912.00  บาท 

7.ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)                4,825.00  บาท 

8. เงินค่าอุดหนุนกองทุน (สปสช.)           35,505.00  บาท 

9. ค่าชดใช้ค่าเสยีหายกรณีทําละเมิดฯ         400,312.50  บาท 

10.เงินรับฝากภาษีโรงเรือนและที่ดิน         144,812.00  บาท 

11.เงินรับฝากภาษีป้าย       4,320.00  บาท 

   รวมทั้งสิ้น         970,112.83  บาท 

ข้อ 6. รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย  ปีงบประมาณ  2557 

1. ก่อสร้างผนังกันดนิ คสล.ลําเหมืองลี่ (ฝั่งขวา)         365,000.00  บาท 

2. ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.ชุมชนมะจําโรง          210,000.00  บาท 

4. ก่อสร้างพนังกันดนิ คสล. ลําเหมืองแม่กุง้ข้างวัดป่าลาน     178,000.00 บาท 

      รวมทั้งส้ิน   753,000.00  บาท 
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ผู้อํานวยการกองคลัง  ขอเพ่ิมเตมิข้อมูล   ณ ปัจจุบัน  คือ  วันที่  27  พฤษภาคม  2558    

  รายรับ   ประมาณการไว้  45,083,500.00  บาท 

  รายรับจรงิ    48,319,482.52  บาท 

  รายรับจรงิสูงกว่าประมาณ    3,232,582.52  บาท 

   และขอเพ่ิมเติม  หน้า  2  หัวข้อ  6    รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย  

 ข้อ  1  ก่อสร้างผนังกันดนิ คสล.  ลําเหมืองลี่  (ฝั่งขวา)   หมู่ 2  ตําบล

ยุหว่า  (บอกเลิกสัญญา)  365,000.-บาท   ขอแก้ไข เป็น  "อยู่ระหว่าง

ก าหนดราคากลางใหม่" 

  ข้อ 3  ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. ลําเหมืองแม่กุ้งข้างวัดป่าลาน หมู่ 2 

ตําบลทุ่งต้อม  (ระหว่างกําหนดราคากลางใหม่)  178,000.-บาท ขอแก้ไข 

เป็น  "บอกเลิกสัญญา"   

นายกเทศมนตรี  ขอสอบถามว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนใด 

นายดํารง  พ้ืนผา  ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการคํานวณราคากลางโดยคณะกรรมการกําหนด

ราคากลาง  และจะดําเนินการสรรหาผู้รับจ้างตามระเบียบตอ่ไป 

นายธนกร  อุดมพันธุ์  ขอสอบถามที่ประชุมว่าหากออกแบบโครงการดังกล่าวใหม่   และมี

ค่าใช้จา่ยในการดําเนนิการเพ่ิมขึ้นที่จะดําเนนิการแก้ไขอย่างไร   

นายดํารง  พ้ืนผา  หากงบประมาณที่ต้องดําเนินการขาดสามารถสรรหางบประมาณมา

เพ่ิมเตมิได้   

นายธนกร  อุดมพันธุ์  ปัจจุบันต้องออกแบบใหม่ใช่หรือไม่  และงบประมาณดังกล่าวเป็น

งบประมาณที่ได้กันเงินไว้จากปีงบประมาณที่ผ่านมาจะสรรหามาเพ่ิมเติมได้

หรือไม่ 

นายดํารง  พ้ืนผา  ปัจจุบันเทศบาลดําเนินการโดยใช้แบบแปลนเดิมไปก่อน  และหาก

งบประมาณสูงขึน้จากเดมิค่อยพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง   ราคาสูงกว่าก็ดําเนินการ

สอบราคาตามปกติซึ่งราคากลางเป็นเพียงราคาที่กําหนด  ไม่ได้กําหนดว่า

จะต้องจ้างตามราคากลางเท่าน้ัน  อาจจะมีการต่อรองราคาภายในวงเงิน

งบประมาณตามราคากลาง  หากต่อราคาแล้วผู้รับจ้างไม่ลดราคาลง ต้องให้

ผู้บริหารพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจะหางบประมาณจากไหนมาเพิ่มเติม   

ซึ่งต้องนําเข้าสู่สภาเทศบาลเพื่อพิจารณาต่อไป  ซึ่งอาจหางบประมาณ

จาก (1) โอนงบประมาณประจําปีมาเพ่ิมเติม (2) จ่ายขาดเงินสะสมมา

ดําเนนิการ  ขอให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนพิจารณางบประมาณ 
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นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  กรณีงบประมาณที่กันไว้ในปีงบประมาณ  2557  ไม่พอจะดําเนินการ   

และต้องการโอนงบประมาณ  2558  ไปสมทบน้ัน  ในระเบียบไม่ได้กล่าวไว้แต่

อย่างใด 

ปลัดเทศบาล  ในกรณีดังกล่าวข้างต้น  ควรมีการดําเนินการจ่ายขาดเงินสะสมไป

สมทบกรณีงบประมาณที่ไดก้ันเงินไว้ไม่เพียงพอ  เน่ืองจาก การโอนงบประมาณ

ไปสมทบจะกระทําได้กรณี เป็นงบประมาณของปีน้ัน ๆ  ไม่สามารถโอน

งบประมาณข้ามปีไปสมทบได้ 

นายธนกร  อุดมพันธุ์  การดําเนินหากมีข้อยุ่งยากเกินไป  ปล่อยให้ตกเป็นเงินสะสมไปเลยได้

หรือไม ่  และค่อยบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเตมิได้หรอืไม ่

  ขอสอบถามเร่ืองระเบียบใหม่ของงานก่อสร้าง  หากไม่มีผู้รับจ้างมาซื้อ

แบบแปลน  สามารถเพิ่มวงเงินได้  10 หรือ 20 เปอร์เซ็นต์  ใช่หรอืไม ่

ปลดัเทศบาล  มีกระบวนการ และวิธีการปฏิบัติตามระเบียบค่อนข้างมีเงื่อนไขชัดเจน

และต้องดูความจําเป็นประกอบการพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

นายดํารง  พ้ืนผา  สําหรับเงินที่ได้กันเงินงบประมาณไว้   สามารถกันไว้  2 ปี  และ

สามารถกันเงินในสภาเทศบาลไว้ได้อีก  6  เดือน  หากเกินระยะเวลาจากน้ีจะ

ตกเป็นเงินสะสม 

นายกเทศมนตรี  ได้พิจารณาจากระยะเวลาแล้ว   คาดว่าเงินสําหรับโครงการดังกล่าว

ข้างต้นน้ี  หากคร้ังที่  2  ยังไม่มีผู้รับจ้างมาซื้อแบบแปลน  คงต้องปล่อยให้ตก

เป็นเงินสะสมของเทศบาลต่อไป    และฝากให้ปลัดเทศบาล  และผู้อํานวยการ

กองคลัง   พิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไปดว้ย 

ที่ประชุม  รับทราบ 

   4.2 สรุปผลมาตรการประหยัดพลังงาน  ประจ าเดือนเมษายน  2558  

   (ส านักปลัด) 

นางสาวอรทัย  โฮตา   ขอช้ีแจงการสรุปงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  

และค่าไฟฟ้า  ประจําเดอืนเมษายน 2558  ดังนี ้

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

  เปรียบเทียบการใช้นํ้ามันกับเดือนที่ผ่านมา   พบมีการใช้นํ้ามันลดลง  

จํานวน  698.07  ลติร  คิดเป็นเงินจํานวน 20,683.40  บาท ได้ตรวจสอบ

การใช้งานพบว่า ในเดือนเมษายน  2558  มีรถยนต์ที่ไม่ได้เบิกวัสดุนํ้ามัน  

จํานวน   4  คัน  ดังนี้ 
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    - รถบรรทุกไดฮัทส ุ หมายเลขทะเบียน 82-1783 

    - รถบรรทุกฮีโน่  หมายเลขทะเบียน 82-1785 

    - รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-4673 

    - รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 2ท-5376 

ค่าไฟฟ้า 

  เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ากับเดือนที่ผ่านมา  พบว่ามีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 

จํานวน 7,391.99 บาท  ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากที่ผ่านมาสภาพ

อากาศค่อนข้างร้อนทําให้มีการเปิดเคร่ืองปรับอากาศในช่วงเช้า   คือ  ต้ังแต่

เวลา  10.00 น.  จึงทําให้มคี่าใช้จา่ยที่เพ่ิมขึ้น 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  4.3  รายงานผลการด าเนินการโครงการวันเทศบาล  ประจ าปี  2558  

(ส านักปลัดเทศบาล) 

นางสาวอรทัย  โฮตา   ขอสรุปรายงานผลการดําเนินการโครงการวันเทศบาล ประจําปี  

2558   ให้ที่ประชุมรับทราบเป็นประมวลภาพกิจกรรมให้ที่ประชุมได้รับชม

บนจอภาพ   โดยมีรายละเอียดการจัดงานในวันที่  24  เมษายน  2558   

เร่ิมต้ังแต่เวลา  06.00 น.  มีพิธี ทําบุญบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่    และ

รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน    จากน้ันคณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  

ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างเทศบาล  แรงงานจ้างเหมาบริการ  พร้อมกัน  ณ  

ห้องประชุมเทศบาลตําบลสันป่าตอง  เพ่ือรับศีลและทําพิธีทางพุทธศาสนา   

และมอบรางวัลแก่พนักงานดีเด่นประจําปี  2558   จากน้ันร่วมรับประทาน

อาหารกลางวันร่วมกัน   และในเวลาบ่ายมกีารแข่งขันกีฬาเปตอง 

   สรุปค่าใช้จา่ยในการดําเนนิงานดังนี้ 

  1. ซองปัจจัยถวายพระ  11 ซอง   เป็นเงิน 6,000.บาท 

  2. สังฆทาน  10 ชุด ๆ ละ 159.-บาท  เป็นเงิน 1,590.-บาท 

  3. จัดซือ้วัสดุในการสกัการะพระภูมิเจ้าที่ เป็นเงิน 2,920.-บาท 

 4. อาหารเช้า  และเครื่องดื่มสําหรับพระสงฆ์  แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานพิธี  

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานสถานธนานุบาล  

ลูกจ้างเทศบาล  จํานวน  120 คน ๆ ละ 30.-บาท 

        เป็นเงิน  3,600.-บาท 
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  5. อาหารปิ่นโตถวายพระสงฆ์ จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 300.-บาท 

        เป็นเงิน  3,000.-บาท 

  6. เคร่ืองสักการะพระภูมิเจ้าที่ ประกอบด้วย  หัวหมู  ไก่ต้ม  ผลไม้  ขนม

หวาน  ฯลฯ  และเครื่องสักการบูชาท้าวทั้งส่ี เป็นเงิน  3,400.-บาท 

 7. อาหารกลางวัน  และเคร่ืองดื่ม  สําหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานพิธี  

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานสถานธนานุบาล  

ลูกจ้างเทศบาล  จํานวน  150 คน ๆ ละ  50.-บาท 

        เป็นเงิน  7,500.-บาท 

  8. กรอบเกียรติบัตร  พนักงานและลูกจ้างดีเดน่  จํานวน  5 อัน    

  อันละ  150.-บาท    เป็นเงิน    750.-บาท 

      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       28,760.-บาท 

ปลัดเทศบาล   จากการจัดกิจกรรมวันเทศบาลประจําปี  2558  ที่ผ่านมา  ได้ต้ัง

ข้อสังเกตว่างานเงียบกร่อย  ไม่คึกคักเหมือนที่ผ่านมา  ซึ่งอาจทําให้มองได้ว่า

องค์กรขาดความรัก  ความสามัคคีภายในหน่วยงานหรือไม่  การสักการะศาล

พระภูมิเจ้าที่มุ่งเน้นให้ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมพร้อมกันเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว

จิตใจ  แตป่ีนีก้ําหนดเวลาไว้เชา้เกินไป  คือ  06.00 น. ซึ่งบางท่านที่อาศัยอยู่

นอกพ้ืนที่อําเภอสันป่าตองอาจมาไม่ทันตามกําหนดเวลาได้  ในปีต่อไปควร

กําหนดเวลาประมาณ  07.30  น.  เพ่ือจะได้ให้ทุกท่านได้มาร่วมงานโดย

พร้อมเพรียงกัน   สําหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในภาคบ่ายคือแข่งเปตองซึ่ง

พนักงานมารว่มแข่งขันและร่วมเชียร์น้อยไปดูไม่คึกคักเท่าที่ควร  สําหรับเครื่อง

สักการะก็นําไปกนิเฉพาะกองงานไมไ่ด้มาร่วมกันทั้งเทศบาล  ขาดความเป็นนํ้า

หน่ึงใจเดียวกัน  จึงขอฝากไว้ในปีต่อไปงานวันเทศบาล  เป็นวันของชาว

เทศบาล  ควรมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันเพ่ือแสดงถึงความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 

แสดงถึงพลังสามัคคีของชาวเทศบาล 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 4.4 รายงานการบรกิารจัดการตลาดนัดสะหลีบัวตอง (งานพัฒนาชุมชน) 

นางสุภารัตน์  เพชรอินนุรักษ์ ตามที่กรมธนารักษ์ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ได้แจ้งให้ตรวจสอบ

การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  ที่ เ ช่า  ว่ามีการใช้ประโยชน์เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์การเช่าที่จัดทําสัญญาเช่ากับทางราชการหรือไม่  หากมีการใช้

ประโยชน์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเช่า  และหรือมีการนําที่ราชพัสดุไปให้

เ ช่า ช่วงหรือจัดหาประโยชน์โดยยังไม่ได้ รับอนุญาตจากทางราชการ             
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ให้ดําเนนิการย่ืนคําร้องขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าให้ตรงตามสภาพ

การใช้ประโยชน์  และหรือย่ืนคําร้องขอนําที่ราชพัสดุไปให้เช่าช่วงหรือจัดหา 

ประโยชน์  ภายในวันที่  30  เมษายน  2558   ซึ่งเทศบาลตําบลสันป่าตอง

ได้ตรวจสอบว่าซุม้  5 ซุ้ม  และอาคารโอท๊อป  ได้ย่ืนขออนุญาตไว้ถูกต้องแล้ว    

มีส่วนที่ทําเพ่ิมเตมิคือ  เร่ืองการทําตลาดนัดสะหลีบัวตอง  โดยได้ประชุมหารือ  

27  เมษายน  2588   ได้ข้อสรุปว่า   เทศบาลไม่ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินการใด ๆ จากตลาดนัด  มีการเก็บค่านํ้า ค่าไฟที่ใช้ในตลาด  และ

เทศบาลได้ย่ืนเร่ืองภายใน  30  เมษายน  2558    และได้ประสานงานทาง

โทรศัพท์ไปสอบถามความคืบหน้าแล้ว   แต่เจ้าหน้าที่ติดประชุมในวันนี้จึงไม่มี

ความคืบหน้าแจ้งที่ประชุมแตอ่ย่างใด  หากไดค้วามคืบหน้าจะรายงานให้ทราบ

อีกคร้ังหน่ึง 

   ในวันที่  27  เมษายน  2558   ที่ผ่านมา   อาคารไม้ ที่ก่อสร้าง

ภายในตลาดนัดสะหลีบัวตอง  ที่ก่อสร้างเกินพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต  125.00  

เมตร    ซึ่งอําเภอสันป่าตองได้เรียกอาคารน้ันว่า  "ศูนย์เศรษฐกิจฐานราก"    

โดยที่ประชุมได้มมีติว่าไม่ไดอ้ยู่ในพืน้ที่ที่ได้รับอนุญาตจึงมีมติให้รื้อถอนอาคาร

ดังกล่าว  และได้รับการประสานงานติดต่อจากคุณเล็ก  ซึ่งเป็นผู้ประสานงาน  

โดยกล่าวว่าตนเองไม่มีปัญหาแต่การก่อสร้างศูนย์เป็นนโยบายของท่าน

นายอําเภอสันป่าตอง โดยงานพัฒนาชุมชนอําเภอสันป่าตองเป็นผู้รับผิดชอบ

ดําเนินการ  โดยทุกอําเภอจะต้องมีศูนย์เศรษฐกิจฐานรากอําเภอละ  1 แห่ง  

และได้หารือกับพัฒนาการอําเภอสันป่าตอง  โดยอําเภอยืนยันว่าจะต้องมีศูนย์

เศรษฐกิจฐานรากในอําเภอ  และจะทําหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณ

ดังกล่าวเพ่ือจัดต้ังศูนย์เศรษฐกิจฐานรากอําเภอและให้เทศบาลประสานงานขอ

ใช้พ้ืนที่กับธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   หากอําเภอขอใช้พื้นที่ เทศบาลต้องเป็นพื้นที่ รับผิดชอบอยู่แล้ว  

เทศบาลต้องเป็นผูอ้อกระเบียบการใช้  เพราะเทศบาลเป็นผูล้งนามกับธนารักษ์ 

นางสุภารัตน์ เพชรอินนุรักษ์ ในสว่นของพัฒนาการอําเภอสันป่าตองได้ทําทะเบียนคุมไว้เรียบร้อยแล้ว    

อาคาร  24  หลัง  พัฒนาการอําเภอสันป่าตองจะเรียกคนเดมิกลับคืนมา 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ทุกวันน้ี เทศบาลเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับธนารักษ์  และจะ

ให้พัฒนาการอําเภอสันป่าตองเป็นผู้ดําเนินการไม่ได้  เทศบาลจะต้องออก

กฎเกณฑ์  ข้อปฏิบัติ  หรือระเบียบเพ่ือใช้บังคับ 
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นางสุภารัตน์ เพชรอินนุรักษ์ ในส่วนของอาคารจํานวน  24  หลัง  น้ันเทศบาลไม่ได้เข้าไปมีส่วน

เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น  ให้พัฒนาการอําเภอสันป่าตองเป็นผูดู้แลทั้งหมด 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   การกระทําเช่นน้ันไม่ถูกต้อง  เน่ืองจาก  พื้นที่เป็นส่วนของเทศบาลที่

ไปลงนาม  เทศบาลจะต้องเป็นผู้ดูแล  ปล่อยให้หน่วยงานอื่นดําเนินการแทน

ไม่ได้  ซึ่งธนารักษ์ได้ท้วงติงมาแล้ว  ควรดําเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบ

ต่อไป  เช่น  24  ห้องดังกล่าวมีอะไรบ้าง   ควรกําหนดว่า  24  ห้องดังกล่าว

จะขายอะไร  ขายได้เวลาไหนวันไหนบ้าง  ค่านํ้าค่าไฟ  ฯลฯ  ควรกําหนด

ระเบียบไว้ชัดเจน   ให้อําเภอปฏิบัตติามระเบียบที่เทศบาลกําหนด 

นางสุภารัตน์  เพชรอินนุรักษ์ หากเทศบาลกําหนดกฎระเบียบ  เทศบาลควรออกกฎระเบียบมาก่อน  

แล้วไปแจ้งให้ทราบ 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ณ  ปัจจุบัน  ธนารักษ์ได้กําหนดหลักการจัดการ   เทศบาลควรทํา

ตามกฎของธนารักษ์   เพราะเทศบาลได้เป็นผู้ลงนามใน MOU  ควรกําหนด

หลักเกณฑ์ให้ชัดเจน  ต้ังกรรมการของเทศบาลเอง  เพราะหากให้อําเภอเป็น

ผู้ดูแลและดําเนินการเอง  จะผิดหลักเกณฑ์ที่ธนารักษ์กําหนดหรือไม่  เพราะ

หากมีการนําไปค้ากําไร  หรือแสวงหาประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวเทศบาล

จะต้องรับผิดชอบ 

ปลัดเทศบาล   กาดสะหลีบัวตอง  เทศบาลได้ทําบันทึกข้อตกลง  MOU กับธนารักษ์

เท่าน้ัน  ไม่มีใครหรือผู้ใดไม่สามารถขอให้พื้นที่น้ันได้  ต้องขออนุญาตผ่าน

เทศบาลเท่าน้ัน  หากมีการใช้เพ่ิมเติมจากที่ได้กําหนดไว้  เทศบาลต้องเป็นคน

ไปขอดําเนินการไมใ่ช่ให้อําเภอหรือพัฒนาการอําเภอ    

นางสุภารัตน์  เพชรอินนุรักษ์ ขออนุญาตแต่ง ต้ังกรรมการเ พ่ือกําหนดหลักเกณฑ์  และให้

คณะกรรมการประชุมพิจารณาร่วมกัน  ผลเป็นประการใดจะได้นําเสนอให้ที่

ประชุมทราบอีกคร้ังหน่ึง  และขอสอบถามที่ประชุมว่ากรรมการที่แต่งต้ัง

คณะกรรมการน้ีจะต้องตัง้จากเจ้าของซุ้มขายของ  25  ซุ้มใช่หรอืไม่ 

นายกเทศมนตรี   คณะกรรมการต้องเป็นบุคคลจากหน่วยงานเทศบาลตําบลสันป่าตอง

เท่าน้ัน 

นายสุชาติ สุวรรณปรีชา   การดูแลพื้นที่ในกาดสะหลีบัวตองสิทธิ์การดูแลรับผิดชอบเป็นของ

เทศบาลโดยสิ้นเชิง  ห้ามนําพื้นที่ได้รับอนุญาตไปประกอบกิจกรรมที่ก่อเกิด

รายได้  หากจะดําเนินการใด ๆ ในพื้นที่ เทศบาลจะต้องเป็นผู้ดําเนินการ     

ควรมีการแตง่ต้ังกรรมการมาบริหารกิจการ      และให้นายกเทศมนตรีตําบล

สันป่าตองเป็นประธานกรรมการดูแล 
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นายธนกร  อุดมพันธุ์   เน่ืองจากที่ผ่านมาเทศบาลไม่ไดเ้ข้าไปดูแล  ปลอ่ยให้อําเภอสันป่าตอง

โดยพัฒนาการอําเภอสันป่าตองเป็นผู้ดูแล  ต่อไปเพ่ือความถูกต้องควรมีการ

แต่งต้ังกรรมการ  โดยมีผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ประธาน

ชุมชน  เป็นกรรมการ  และเชิญตัวแทน OTOP มาร่วมเป็นกรรมการ  1  คน  

และตัวแทนตลาดนัด  1  คน    

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา พัฒนาการอําเภอสันป่าตอง   ที่เข้ามาดูแล OTOP สันป่าตอง  ไม่ได้

เข้ามาดูแลอย่างจริงจัง   สว่นใหญท่ี่ผ่านมานัน้เทศบาลดูแลเองทั้งสิน้  ไม่ว่าจะ

เป็นเร่ืองกิ่งไม้หักตกใส่หลังคา   เร่ืองไฟฟ้าภายในตลาดนัด  สนามหญ้าหน้า

ร้านยังไม่ดูแลแจ้งให้เทศบาลไปตัดให้ด้วยซ้ําไป  ต่างจากที่บ้านถวายตลาดมี

การดูแลกันเองอย่างเป็นระบบ  

นายกเทศมนตรี   มอบให้งานพัฒนาชุมชน  ดําเนนิการแตง่ต้ังคณะกรรมการบริหารงาน

โดยเร่งด่วนต่อไป 

นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์   ควรให้สมาชิกสภาเทศบาล  และฝ่ายประจําได้ประชุมพิจารณา

ร่วมกัน 

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา นายกเทศมนตรีตําบลสันป่าตอง  ต้องเรียกประชุม  โดยมีพัฒนาการ

อําเภอสันป่าตอง   สมาชิกสภาเทศบาล  มาประชุมพิจารณาเป็นการภายใน

ก่อนหาข้อสรุปรว่มกันก่อน 

นายกเทศมนตรี   สรุปว่าการบริหารกิจการตลาดนัดสะหลีบัวตอง   จะต้องมีการ

ประชุม  โดยมีผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และเจ้าหน้าที่

ผู้เกี่ยวข้อง   และต้ังกรรมการ หาข้อกําหนดให้สอดคล้องกับธนารักษ์  มอบให้

งานพัฒนาชุมชนดําเนนิการ 

ที่ประชุม   รับทราบ   

  4.4 รายงานโครงการขุดลอกล าเหมืองประจ าปี  2558  (กองช่าง) 

นางพิมพาภรณ์  ฟองศรี  กองช่าง  ได้ดําเนินการขุดลอกลําเหมือง  ช่วงที่  2    ระหว่างวันที่  

16 - 24  เมษายน  2558  รายละเอียดดังนี้ 

   วันที่  16  เมษายน  2558   

   -ดําเนนิการขุดลอกลําเหมืองข้างหมู่บ้านเอกกมลวิลล่า 

   วันที่  17  เมษายน  2558   

   -ดําเนนิการขุดลอกลําเหมืองข้างบ้านครูวิเชยีร 

   วันที ่ 18 - 19  เมษายน  2558  เป็นวันหยุดราชการเสาร์-อาทิตย์ 

   วันที่  20  เมษายน  2558   
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   -ดําเนนิการขุดลอกลําเหมืองข้างหมู่บ้านสริิเชยีงใหม่ 

   วันที่  21  เมษายน  2558   

   -ดําเนนิการขุดลอกลําเหมืองชุมชนช่างกระดาษ ซอย 1 ซอย 2 

   -ดําเนนิการขุดลอกลําเหมืองชุมชนหลังตลาด 

   วันที่  22  เมษายน  2558   

   -ดําเนนิการขุดลอกลําเหมืองข้างอู่เลศิยนต์ 

   วันที่  23  เมษายน  2558   

   -ดําเนนิการขุดลอกลําเหมืองหน้าสวนครูณรงค์ 

   -ดําเนนิการขุดลอกลําเหมืองหน้าบ้านพ่อหลวงขัน 

   -ดําเนนิการขุดลอกลําเหมืองหน้าลานทอง 

   วันที่  24  เมษายน  2558   

   -ดําเนนิการขุดลอกลําเหมืองหน้าฌาปนสถานป่าลาน 

   วันที่  25 - 26 เมษายน  2558  วันหยุดราชการ 

   วันที่  27  เมษายน  2558 

   -ดําเนนิการขุดลอกลําเหมืองหน้าฌาปนสถานชุมชนป่าลาน 

   วันที่  28 - 30  เมษายน  2558 

   -ดําเนนิการขุดลอกลําเหมืองหลังร้านลาบไกบ่้านไร่   

   -ดําเนนิการขุดลอกลําเหมืองรอ้งกุ่ม 

  สรุปค่าใช้จ่ายในการขุดลอกล าเหมือง 

 งวดที่  1  วันที่ 1 - 15  เมษายน  2558    เป็นเงิน  28,350.-บาท 

  งวดที่  2  วันที่ 16 - 24  เมษายน  2558 เป็นเงิน  24,150.-บาท 

 งวดที่  3  วันที่ 27 - 30 เมษายน  2558 เป็นเงิน  10,200.-บาท 

         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  62,700.-บาท 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 4.6  รายงานผลการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุข   (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายสุพล  กันทาสม   โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 

(อสม.) ตามหัวข้อ  "สร้างเสริมเติมพลัง อสม. จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น"  ตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ  ดังนี้ 
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   -เพ่ือให้ อสม. มีความรู ้ความเข้าใจ ในบทบาทและภารกิจของ อสม. 

สร้างขวัญ กําลังใจ ในการดูแลสุขภาพของประชาชนตามสภาพปัญหา

สาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลง 

   -เพ่ือให้ อสม.มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดการ

สิ่งแวดล้อม   

   -เพ่ือศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดําเนินงานของ อสม.ต่าง

พ้ืนที่  และนํามาปรับใช้ในพืน้ที่ 

  บทบาทภารกิจของ อสม. มีบทบาทการดําเนินการ  14  กิจกรรมหลัก  การ

ดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นภารกิจที่ อสม.ดําเนินการอยู่  กลุ่มเป้าหมาย  95  คน 

และมีผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่เทศบาล  12  คน  กิจกรรมเป็นการอบรม  1  วัน  

และศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  ได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีเป็น

ประธานในพิธีเปิดการอบรม   มี อสม. 87  คน คิดเป็นร้อยละ    91.58 

ภาคเช้า  เป็นการบรรยาย  "สร้างเสริมเติมพลัง อสม. จิตอาสา พัฒนา

ท้องถิ่น" วิทยากรโดย  คุณภัทรจาริน  คุณารูป และทีมงานวิทยากระบวนการ 

อบต.ดอนแก้ว  เป็นบทบาทภารกิจของ อสม. ขวัญ กําลังใจ ใช้กระบวนการ

กลุ่มสัมพันธ์  โดยมีส่ือการเรียนรู้  คือ จิ๊กซอล  ใช้ในกระบวนการกลุ่ม  ทําให้ 

อสม.มีการทํางานที่มีปฏิสัมพันธ์  มีความสามัคคีกัน  อีกภาคหน่ึงเป็นการ

จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน  โดยอาจารย์กจิจา  หนูน่ิม  จากมหาวิทยาลัยนอร์ท

เชียงใหม่ ซึ่งอาจารย์ทํางานเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม  ขยะในชุมชนหลาย ๆ 

แห่ง  และเป็นที่ปรึกษาของเทศบาลตําบลยุหว่า  ในการดูแลโครงการจัดการ

ปัญหาขยะในพ้ืนที่โดยการคัดแยกขยะ   ปัญหาขยะของค่ายทหาร  ได้ให้

ความรูแ้ก่ อสม.  เน้นยํ้าภารกิจดูแลสิ่งแวดล้อม  มีการสาธิตการทํานํ้ายา

ล้างจาน  นํ้ายาซักผ้า  ผลการประเมินวิทยากรจากผู้เข้าร่วมโครงการ ปรากฏว่า  

ทั้งสองท่านอยู่ในระดับดีมาก  ในวันรุ่งขึ้นได้เดินทางไปศึกษาดูงาน  แห่ง

แรก  อสม.ตําบลโพธิ์ไร่หวาน   ซึ่งมี อสม.และนักวิชาการของโรงพยาบาล

สง่เสริมสุขภาพตําบลให้การต้อนรับ  อสม.ทํางานเชิงรุก  ในพื้นที่เป็นเขตเมือง  

มีประชาชนจํานวนมาก  และมีประชากรแฝง เน่ืองจาก  ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฎ  และโรงงานต่าง ๆ ต้ังอยู่   ทําให้ อสม.ทํางานหนักมาก  ต่อมาได้

เดินทางศึกษาดูงานที่โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย  เป็น

โครงการตามพระราชดําริ มีวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลสิ่งแวดล้อม  และบําบัดนํ้า

เสยีของเมืองเพชรบุรทีั้งหมดและปล่อยลงสู่ทะเล      ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็น

อย่างดี  มีบริการรถนําเที่ยว  การบําบัดนํ้าเสียใช้วิธบี่อบําบัดโดยธรรมชาติ  ใช้
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วัชพืช  พืชนํ้าดูดซับสารพิษ  เป็นวิธทีี่ประหยัดค่าใช้จา่ย เป็นบ่อผึ่ง บ่อตาก แต่

ใช้ระยะเวลาและสถานที่ค่อนข้างมาก  ต่างจากใช้วิธีบําบัดเทคโนโลยีซึ่งมี

ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  ตัวอย่างเช่น บ่อบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลที่โรงฆ่าสัตว์

บ่อขนาดเล็กมากแต่มีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าถึงหมึ่นกว่าบาทต่อเดือน  และมีค่า

บํารุงรักษาค่อนข้างสูงและซ่อมแซมบ่อยคร้ัง   อีกโครงการคือการกําจัดขยะ

ในบ่อปุ๋ยหมัก  บ่อซีเมนต์โดยสลับเป็นช้ันๆ ระหว่างขยะอินทรีย์และดินกลบ

เป็นช้ัน ๆ    ภาคบ่ายเป็นการดูงานด้านสิ่งแวดล้อม     และวิถีชุมชน อบต.

มาบปลาเค้า  ใช้อาคารโรงเรียนเดมิเป็นอาคารสํานักงาน  โดยแบ่งพื้นที่ช้ันบน

ของอาคารเป็นที่พักของ อสม. พักแบบง่าย ๆ ปูเสื่อนอน สําหรับพื้นที่

รับผิดชอบของ อบต.มาบปลาเค้าเป็นพื้นที่ชนบท  และมีพื้นที่ รับผิดชอบ

ใกลเ้คียงกับเทศบาลตําบลสันป่าตอง  คือ  10  หมู่บ้าน  แต่พื้นที่จะกว้างกว่า

เทศบาลแตจ่ํานวนประชากรพอ ๆ กับเทศบาล   มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีรถนํ้า  

รถดับเพลิง  รถกู้ชีพ  รถเก็บขนขยะ  ซึ่งรถขยะมีขนาดบรรทุกเท่ ากับของ

เทศบาล  รถหกล้อขนาดเล็ก  แตม่ีเพียง  1  คัน   มีการบรหิารจัดการขยะ  มี

ขยะประมาณ  4 - 5 ตัน  มีบุคลากรที่จัดเก็บขยะ    คือ พนักงานประจํารถ  

3  คน  การเก็บขยะเร่ิม  7  โมงเชา้  เก็บทั้งวัน  10  หมู่บ้าน  เก็บขยะวันละ  

2 หมู่บ้าน  และเก็บขยะวันจันทร ์- ศุกร์  ครบทุกหมู่บ้าน หยุดเสาร์ - อาทิตย์  

และนําขยะไปเททิ้งที่บ่อฝังกลบที่เทศบาลเมืองชะอํา  ใกล้ ๆ กับโครงการช่ัง

หัวมัน  ค่าบริการจัดการดา้นขยะถูก  คิดค่าใช้จา่ยตันละ  400 - 500  บาท  

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณสองหมื่นกว่าบาท   อีกวันถัดไปได้ศึกษาดูงานใน

เขตเทศบาลเมืองชะอํา  เป็นพื้นที่หลักของการท่องเที่ยวในเขตเพชรบุรี และมี

บ่อขยะฝังกลบในพืน้ที่  ซึ่งรับขยะจากบริเวณใกลเ้คียงมาฝังกลบในพื้นที่  และ

ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะทัศนศึกษา  จากน้ันได้เดินทางไปทัศนศึกษา

สภาพสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลนายาง  เป็นพื้นที่ติดกับเทศบาลเมืองชะอํา  

และเทศบาลตําบลนายางมีพื้นที่รับผิดชอบค่อนข้างกว้างและยาวติดไปถึง

โครงการช่ัวหัวมันและพ้ืนที่เพชรบุรี 

   สรุปงบประมาณที่ใช้ในการอบรมทัศนศึกษาในครัง้นี้ 

   ต้ังไว้    14,920.-บาท 

   ใช้ไป      15,380.-บาท 

   เพ่ิมเตมิเน่ืองจากเพ่ิมค่าวิทยากร  ให้กับวิทยากรกระบวนการเพ่ิมอีก  

1  ช่ัวโมง  แตเ่ดมิทีไมไ่ด้ต้ังไว้    และเน่ืองจาก  จํานวนผู้เดนิทางไปทัศนศึกษา

ลดลง  จึงมคี่าใช้จา่ยเหลอืจึงไดเ้พ่ิมเตมิค่าวิทยากรกระบวนการ 
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   กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 

   ต้ังไว้  135,080.-บาท 

   ใช้ไป  133,000.-บาท 

   ลดลงเน่ืองจาก ค่าอาหาร และค่าที่พัก ลดลงเดิมได้ประมาณการไว้ที่ 

72  ท่าน  แตเ่ดนิทางไป 68  ท่าน  ทําให้ค่าใช้จา่ยลดลง 

   สรุปทั้งโครงการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น  148,500.-บาท  ลดลง

จากที่ประมาณการไว้  1,500.-บาท  

   การประเมินผลการทัศนศึกษาดูงาน  ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 

51%    เกณฑ์มาก  41 %  ระดับความพึงพอใจในมากที่สุดจะเป็นเร่ืองที่พัก  

อาหาร 

   ในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

สันป่าตองทุกท่าน  ที่ไดเ้ปิดโอกาสให้ อสม. ในพื้นที่ได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน

เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้    มีขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมว่า  ถ้ามีกิจกรรมการทัศนศึกษา

ดูงานควรไปภาคอีสาน   และควรมกีิจกรรมลักษณะนีทุ้กปี 

นายกเทศมนตรี   ขอเพ่ิมเติมในส่วนของโครงการตามพระราชดําริแหลมผักเบี้ย ซึ่งนํ้า

เสยีมาจากเทศบาลเมืองเพชร  ประมาณ  5,000 ลบ.ม./วัน เดินทางมา  15 

กิโลเมตร  และนํามาบําบัดที่โครงการซึ่งบําบัดได้  12,000 ลบ./วัน  โดยใช้

ธรรมชาติบําบัด  และใช้บําบัดโดยวัชพืช  และนํ้าดีที่ผลิตได้ปล่อยลงสู่ทะเล  

สําหรับบ่อจะปลอ่ยปลาไว้  และนําจับมาขาย 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  4.7  การรับเรื่องร้องเรยีนศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่  (งานนิติการ) 

นายพงศกร  กันทะสี   ตามที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่   ได้แจ้งให้เทศบาลดําเนินการ

ตรวจสอบการร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่   เร่ือง  การใช้

ถนนสาธารณะในซอย 7  ตําบลยุหว่า อําเภอสันป่าตอง    โดยได้ร้องเรียน

ประเด็นปัญหา  จํานวน  3 ประเด็น  ดังนี้ 

   1. การจอดรถขวางทางบรเิวณซอย  7   

   2. ปัญหานํ้าท่วมขังภายในซอย 7 

   3. ถนนสายอ้อมอําเภอมีการจอดรถโดยไมป่ฏิบัตติามกฎจราจร 

  ซึ่งทั้ง  3  ประเด็นดังกล่าวข้างต้น  งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล  ได้

ดําเนนิการตรวจสอบและเห็นควรพิจารณาแก้ไขปัญหาทั้ง  3 ประเด็นดังนี้ 
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   1. กรณีมีการนํารถมาจอดขวางทางบริเวณซอย 7  จากการ

ตรวจสอบพบว่า  รถที่จอดเป็นของเจ้าของร้านขายขนมจีน  จึงได้แนะนําให้

จอดโดยไม่ให้ขวางทางเข้าทางออกบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงและหากมีความ

จําเป็นต้องจอดข้างทางขอให้จอดชิดขอบทางมากที่สุด   

   2. ปัญหานํ้าท่วมขังในซอย  7  จากการตรวจสอบเทศบาลได้มีการ

จัดสร้างรางระบายนํ้าบริเวณฝั่งซ้ายของถนน  และรางไม่มกีารตื้นเขินแต่อย่างใด 

   3. ถนนสายอ้อมอําเภอมีการจอดรถโดยไมป่ฏิบัตติามกฎจราจร  จาก

การตรวจสอบบริเวณดังกลา่วเป็นบริเวณที่มีร้านอาหารซึ่งในเวลากลางวันจะ

มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างต่อเน่ือง  และมีการจอดรถสองฟากถนน  ทําให้

การจราจรติดขัด  ซึ่งเทศบาลไดม้ีหนังสือ ที่ ชม 54201/718  ลงวันที่  22  

พฤษภาคม  2558   ขอความอนุเคราะห์ผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรสันป่าตอง

ติดต้ังป้ายสัญญาณจราจร  (ป้ายวันคู่ วันคี่)  บริเวณดังกล่าวเพ่ือบรรเทา

ความเดอืดร้อนของประชาชน  และได้รายงานไปยังศูนย์ดํารงจังหวัดเชียงใหม่

เรียบรอ้ยแล้ว 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ขอสอบถามว่าป้ายจราจร  ทางสถานีตํารวจภูธรสันป่าตองจะเป็น

ผู้ดําเนินการใช่หรอืไม่ 

นายพงศกร  กันทะสี   ทางสถานีตํารวจภูธรสันป่าตอง    จะดําเนินการโดยใช้งบประมาณ

เงินอุดหนุนจราจรดําเนนิการ 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ได้ประชาคมชุมชนหลังอํา เภอม ีความต้องการป้ายห้ามจอด      

ซ้าย - ขวา  หรือจอดวันคู่ - วันคี่  ซึ่งหากสถานีตํารวจภูธรสันป่าตองได้

ดําเนนิการแล้ว   เทศบาลจะไมต้ั่งงบประมาณในสว่นดังกล่าวไว้ 

นายพงศกร  กันทะสี   สถานีตํารวจภูธรจะติดต้ังป้ายในระยะ  20  เมตร  ติดบริเวณช่วง

แยกโรงหนังเก่าไปถึงแยกถนนสันป่าตอง-แม่วาง 

นายประเสริฐ  ภาใจดี   ผู้ร้องไม่ได้ลงนาม  แต่ได้ระบุว่าซอย  7  มีปัญหาเร่ืองดังกล่าว       

ซึ่งคาดว่าเร่ืองร้องเรียนคงมาจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในซอยดังกล่าว  

เน่ืองจาก  มีความลําบากในการเข้า-ออกบ้าน  คนที่จอดรถเป็นแม่ค้าที่ขาย

ของอยู่หน้าปากซอย  จากการตรวจสอบปรากฏว่าได้ยอมรับว่าจอดไว้บริเวณ

ดังกล่าวจรงิ  แต่บริเวณดังกล่าวในช่วงเวลาพักเที่ยงมีการจราจรคับคั่งและมี

ร้านค้ามาก  จึงมีรถมาจอดอยู่เสมออาจทําให้การจราจรติดขัดได้  สําหรับ

ปัญหานํ้าท่วมขังบริเวณดังกล่าวเป็นที่ลุ่มและเทศบาลไดก้่อสร้างรางระบายนํ้า

ไว้แล้ว  ซึ่งหากมีฝนตกหนักจะมีบางชว่งที่นํ้าระบายนํ้าระบายนํ้าไม่ทัน 
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   ขออนุญาตแจ้งเร่ืองศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่   ประเด็นพื้นที่

คาบเกี่ยวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนตลิ่งพังได้ร่วมประชุมกับอําเภอเรียบร้อย

แล้ว  และผู้ร้องมีความประสงค์ให้มีผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น  ว่าจะ

เป็นผู้ใดเทศบาลตําบลสันป่าตอง  หรือเทศบาลตําบลยุหว่า   ตามแนวเขต

ปรากฏว่าบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตําบลยุหว่า  แต่รหัสบ้านอยู่ในเขตเทศบาล

ตําบลสันป่าตอง       และเจ้าของบ้านใช้สิทธิเลือกต้ังในพื้นที่ เทศบาลตําบล

สันป่าตอง    ซึ่งทางเทศบาลตําบลสันป่าตองไม่มีปัญหาในการรับผิดชอบแต่

อย่างใด      แต่เรื่องลําเหมืองเป็นเขตติดต่อร่วมกับเทศบาลตําบล ยุหว่า  

ควรรับผิดร่วมกัน  สําหรับบ้านเสยีหายเป็นความผิดละเมิดเกิดจากผลกระทบ

จากการถมดิน  การขุดลําเหมืองต้องหาผู้รับผิด  ไม่ใช่ให้เทศบาลไปดูแล

ซ่อมแซมให้เฉพาะบุคคล  สําหรับเร่ืองแนวเขต   เขตติดต่อตําบลทุ่งต้อมต้อง

ใช้แนวเขตตามกฤษฎีกา  (แนวเส้นตรง)   ทําบันทึกว่าพื้นที่ใดอยู่ในเขต

คาบเกี่ยวให้ทําความตกลงระหว่างนายกทั้งสองแห่ง  ลงนามร่วมกันตกลง

พิจารณากันเป็นราย ๆ ไป 

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา เห็นดว้ยกับที่ปลัดเทศบาลเสนอให้ดําเนินการ  เพราะในพื้นที่เทศบาล

ตําบลสันป่าตองมีกรณีพื้นที่คาบเกี่ยวหลายแห่ง  เช่น  บริเวณชุมชนต้นผึ้ง

ประมาณ  3  หลังคาเรือน  ก็มีปัญหากรณีดังกล่าวเช่นกัน     

นายกเทศมนตรี   ฝากให้ประสานงานกับอําเภอสันป่าตอง  ชี้แจงเขตให้ชัดเจนไปเลย

เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่ืองแนวเขตซ้ําซ้อนกันในพืน้ที่ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  4.8  การแก้ไขปัญหาบรรเทาทุกข์ของประชาชน  จากเหตุภัยธรรมชาติ

ในพ้ืนที่  (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

นายพงศกร  กันทะสี   เ น่ืองจาก  ที่ผ่านมาเกิดพายุฤดู ร้อนในพื้นที่   และเทศบาลได้

ดําเนินการตรวจสอบและได้แจกกระเบื้องไปเรียบแล้ว  และมีกรณีหากมีการ

ต่อเติมอาคารและเกิดความเสียหาย แต่ต่อไปควรมีแนวทางการแก้ไขปัญหา

บรรเทาทุกข์ของประชาชน   ควรมีการแต่งต้ังกรรมการรับแจ้งเหตุ  เพ่ือมี

หน้าที่รวบรวมข้อมูล  และพิจารณาเบิกจา่ยให้กับผู้เสยีหายต่อไป 

นายกเทศมนตรี   เมื่อเกิดเหตุพายุขึ้น  ก็มีคณะกรรมการรับแจ้งเหตุ  รายงานความ

เสยีหาย  และเสนอคณะกรรมการพิจารณา   และเบิกจา่ยวัสดุให้กับผู้เสยีหาย

ต่อไป 
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นายธนกร  อุดมพันธุ์   หากบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่จะกระทําเช่นไร  หรือต่อเติมผิดแบบ 

สามารถให้ความช่วยเหลอืได้หรือไม ่

นายพงศกร  กันทะสี   ตัวอย่างเชน่  กรณีของอําเภอจอมทอง  มีการต่อเติมอาคารผิดไปจาก

เดมิที่ได้รับอนุญาตคือต่อเติมหลังคาบนตึก  และเกิดอุบัติเหตุหลังคาตกลงมา

โดนหลังคารถเกิดความเสียหาย  มีการฟ้องร้องค่าเสียหายเกิดขึ้น  และเป็น

อํานาจพิจารณาของกรรมการ     

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ต้องดูแบบแปลนของบ้านที่ ช่วยเหลือหรือไม่   และ ต้องร่างเป็น

ระเบียบหรือไม่ 

นายพงศกร กันทะสี   เทศบาลตําบลสันป่าตองมีระเบียบปฏิบัติไว้อยู่แล้ว  แต่ควรมีการ

แตง่ต้ังกรรมการเพ่ือมีหน้าที่พิจารณา  ซึ่งบางคร้ังอาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้และ

คณะกรรมการจะได้พิจารณาแก้ไขปัญหาได้ 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ที่ผ่านมา  กรณีร้านค้าซุ้มขายอาหารต้นไมป้ลวิมาทับทําให้พังเสียหาย  

และเทศบาลไม่ไดใ้ห้ความชว่ยเหลอืได้เลย  เพราะไม่มแีบบ  ไมม่ีบ้านเลขที่ 

นายประเสริฐ  ภาใจดี   การช่วยเหลือผู้ประสบภัย   หลังคาบ้านที่เสียหายจากลมพายุ  กระ

เบือ้งหลังแตกหักเสยีหาย  เทศบาลต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลอืเบื้องต้นอยู่

แล้ว  คงไม่ไดต้รวจสอบไปถึงการก่อสร้าง  เป็นความเดือดร้อนของประชาชน

ต้องช่วยเหลือตามหน้าที่   ที่ผ่านมาร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางบ้านป่าลานได้พัง

จากพายุเทศบาลก็ได้ดําเนินการซ่อมแซมให้   ต้นไม้ของสถานที่ราชการ       

วัด  โรงเรียน  หากไปก่อให้เกิดความเสยีหายกับผู้ใดเจ้าของตอ้งรับผิดชอบ 

นายธนกร อุดมพันธุ์   ขอเสนอให้พิจารณาการตัดต้นไม้ในบ้านเรือนที่ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ  

ถอืเป็นหน้าที่ของเทศบาลใช่หรือไม่  ควรพิจารณาในเร่ืองนี้ด้วย   เพราะหาก

ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลออกไปปฏิบัติงานในลักษณะดังกลา่วและเกิดอุบัติเหตุ

ขึน้จะช่วยเหลืออย่างไรเพราะไม่ได้ออกปฏิบัติงานในภาระหน้าที่และไม่ใช่การ

ปฏิบัตงิานโดยสาธารณะ 

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา การบริการประชาชนควรบริการในเร่ืองสาธารณะหรือปฏิบัติงานที่

เป็นหน้าที่โดยตรง   เช่น  เร่ืองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ   กระเบื้อง

แตกหักเสียหาย  หลังคาบ้านปลิว   เพ่ือความรวดเร็วในการช่วยเหลือหาก

เทศบาลจะจัดซื้อกระเบื้องหลังคาสํารองไว้ในเทศบาลได้หรือไม่  เพราะหาก

เกิดความเสยีหายจะได้แจกให้กับประชาชนอย่างรวดเร็ว 

นายประเสริฐ  ภาใจดี   การกระทําในลักษณะดังกล่าวไม่สามารถกระทําได้   ต้องให้เกิดเหตุ

ขึน้ก่อนจงึจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณมาจัดซื้อและแจกให้กับประชาชนผู้

ได้รับความเสยีหายได้ 



19 
 

นายธนกร อุดมพันธุ์   โดยหลักแล้วหากเกิดความเสยีหาย  ต้องรอกระบวนการเบิกจ่ายและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจะนําไปแจกให้กับผู้ เสียหาย  ไม่ใช่ว่าพอ

เสียหายแล้วจะต้องให้ความช่วยเหลือทันทีโดยไม่มีการตรวจสอบ   จะต้องมี

การตรวจสอบความเสยีหายจากเจ้าหน้าที่ของอปท.ก่อนเสมอ 

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา โดยความคิดเห็นสว่นตัวแล้ว  อยากให้มีศูนย์กลางอยู่ที่เทศบาล ท่าน

ใดได้รับความเสยีหายต้องเข้ามาแจ้งยังเทศบาลและมารับวัสดุไปซ่อมแซมเอง  

โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเสยีและการให้การช่วยเหลือตามระเบียบ

เป็นราย ๆ ไป 

นายพงศกร  กันทะสี   การช่วยเหลือของเทศบาลจะมอบให้เป็นกระเบื้อง  และครอบ

กระเบือ้งเท่าน้ัน 

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา ต่อไปหากต้นไม ้ กิ่งไม้  ในบ้านเรือนของประชาชนหัก โค่น  ขอความ

ร่วมมือให้ประชาชนเจ้าของต้นไม้ดําเนินการเอง  แต่สําหรับต้นไม้ที่อยู่ใน

บริเวณพ้ืนที่สาธารณะแล้วกิ่งไปพาดกับสายไฟฟ้าจะต้องแจ้งให้การไฟฟ้า

ทราบและพิจารณาดําเนินการ  ไม่ควรให้เจ้าหน้าที่เทศบาลไปดําเนินการ

เพราะไม่มเีครื่องมือ อุปกรณ์อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานได้ 

นายกเทศมนตรี   หากเกิดความเสยีหายแก่บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เทศบาล  ให้แจ้ง

มายังเทศบาลเพ่ือจัดส่งเจ้าหน้าที่   หรือแจ้งโดยตรงที่นายพงศกร  กันทะส ี 

ตําแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   หรือทางหมายเลขโทรศัพท์  

199   เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้ไปตรวจสอบ ถ่ายภาพ  บันทึกความเสียหาย  และ

คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความช่วยเหลอืเป็นราย ๆ ไปตามสมควร 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอ่ืน ๆ  

  5.1 การซักซ้อมการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  และ

การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย 

นายกเทศมนตรี   ตามที่ เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้านขนาดใหญ ่  และอําเภอสันป่าตอง   ได้สําเนาหนังสือจังหวัดเชียงใหม่

แจ้งแนวทางการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ   และการขออนุมัติ  

ใช้เงินเหลอืจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ      ซึ่งเทศบาลตําบลสันป่าตอง

ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่มาก    

จํานวน  1 แห่ง     งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร     5,089,000.-บาท    
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ทําสัญญาจ้างกับผู้ รับจ้าง   4,957,000.-บาท   มี เงินเหลือจ่าย   

132,000.-บาท ขอให้ที่ประชุมพิจารณารว่มกันว่าจะดําเนนิการเช่นไร 

นายวิรัตน์  วิริยาสกุล   หากเทศบาลประสงค์จะใช้เงินเหลอืจ่าย  ให้ดําเนนิการขออนุมัติใช้เงิน

เหลอืจ่าย   โดยให้จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุมัติการดําเนนิการ  

ดังน้ี 

   1. สําเนาใบจัดสรร 

   2. สําเนาสัญญาจ้าง  และเอกสารที่ เป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 

(โครงการที่ไดรั้บการจัดสรร) 

   3. โครงการที่ขออนุมัติใช้เงินเหลอืจ่าย (ตามแบบที่ขอโครงการ) 

   4. แบบขออนุมัติใช้เงินเหลอืจ่าย  (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้) 

   โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบอํานาจด้านการบริหาร

งบประมาณผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ตาม

มาตรการเพ่ิมประสทิธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.

2558  เพ่ิมเตมิ  และการเร่งรัดการเบิกจา่ยงบประมาณภาครัฐ 

   ได้หารือกับสมาชิกสภาเทศบาลหลาย ๆ ท่านแล้ว  มีความคิดเห็น

ตรงกันในการขอเสนอให้ดําเนินการจัดทําป้ายเทศบาลตําบลสันป่าตอง   

บริเวณหน้าอาคารสํานักงานเทศบาล  บริเวณบ่อนํ้าพุ  เน่ืองจากป้ายเดิมได้

ชํารุดและไมส่วยงาม  ควรมีการปรับปรุงให้เกิดความสวยงามเป็นที่ประทับใจ

แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ  หรือคณะศึกษาดูงานในเทศบาลตําบลสันป่าตอง

ต่อไป 

นายประเสริฐ  ภาใจดี   สําหรับเร่ืองป้ายหน้าอาคารสํานักงานเทศบาล   เน่ืองจาก  บริเวณ

ดังกล่าวดูไม่สวยงาม  หากจะทําป้ายช่ือสํานักงานและมีการปรับปรุงภูมิทัศน์  

และย้ายเสาธงชาติมาไว้บริเวณเดียวกันจะดีหรือไม่  ขอมอบหมายให้กองช่าง 

ออกแบบป้ายช่ือสํานักงานและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสํานักงาน

ให้มีความสวยงามเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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  5.2 สรุปการดําเนินโครงการรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุเทศบาลตําบลสันป่าตอง  

ประจําปี  2558 

นางชินากานต์  เจริญสุข  ขอสรุปผลการดําเนินโครงการรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ   เทศบาลตําบล

สันป่าตอง  ประจําปี  2558   รายละเอียด  ดังนี้ 

สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานโครงการรดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ 

ต้ังงบประมาณไว้เป็นเงิน  50,000.-บาท 

รายการจัดซื้อ 

1. ค่าจัดซื้อของที่ระลกึ (ครัวดําหัว)  

       - ขันโตกไม่มลีายตีนเตีย้ จํานวน 100 ชิน้ 

    - ผ้าเช็ดหนา้ขนหนูนาโน จํานวน 100 ผืน 

    - ขมิน้ + สม้ป่อย 1 ชุด 

    - สวยดอกไม ้100 ชุด 

    รวมเป็นเงิน 15,800.-บาท 

2. ค่าจัดซื้อข้าวกลอ้งอินทรย์ี (ครัวดําหัว) จํานวน 100 ถุง  เป็นเงิน 5,000.-บาท 

รายการจัดจ้าง 

3. ค่าจัดจา้งเลี้ยงอาหารว่างและเคร่ืองดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมจัด

โครงการรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ    เป็นเงิน 625.-บาท 

4. ค่าจัดจา้งทําป้ายไวนลิสําหรับประชาสัมพันธ์   เป็นเงิน 2,800.-บาท 

 รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  

เป็นเงินทั้งสิ้น 24,225.-บาท 

   ขอหารือที่ประชุมเร่ืองการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา  เน่ืองในวันวิสาขบูชา  ประจําปี  2558  เน่ืองจากได้รับแจ้ง

จากอําเภอสันป่าตอง  โดยจังหวัดเชียงใหม่   ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  

เทศบาลนครเชียงใหม่  ศูนย์เผยแพร่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่  พุทธสมาคม

จังหวัดเชียงใหม่   ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่  และเครือข่ายทาง

พระพุทธศาสนา  ได้ร่วมกันจัดสัปดาห์ส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

เน่ืองในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา  ประจําปี  2558  

ระหว่างวันที่  28  พฤษภาคม  ถึงวันที่  1  มิถุนายน  2558  และขอความ

ร่วมมือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  เน่ืองในวันวิสาขบูชา  

ประจําปี  2558   โดยให้รายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมภาพถ่าย  ภายใน

วันที่  10  มิถุนายน  2558  เพ่ือรวบรวมรายงานจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป     
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ขอหารือที่ประชุมว่าเทศบาลตําบลสันป่าตอง   จะพิจารณาจัดกิจกรรมใน

ลักษณะใด และจะจัดวันไหน 

นายประเสริฐ  ภาใจดี   สําหรับกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นวันสําคัญของ

ชาวพุทธ   มีกจิกรรมการเวียนเทียน  เทศบาลตําบลสันป่าตองควรจัดกิจกรรม

ที่สอดคล้อง  เช่น  ควรมีกิจกรรมเวียนเทียนที่วัด  โดยมีพนักงาน  เจ้าหน้าที่

เทศบาลร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน  เพ่ือแสดงถึงความเป็นนํ้าหน่ึงใจ

เดยีวกันทํากิจกรรมในวันสําคัญของชาวพุทธรว่มกัน 

ที่ประชุม   หารือร่วมกันและกําหนดจัดกิจกรรมในวันที่  1  มิถุนายน  2558   

ณ  วัดสันป่าตอง   เวลา  18.30 น. การแต่งกายชุดสีขาว  และให้เตรียม

ดอกไมธู้ปเทียนไปเอง 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  5.3  แจ้งการอบรมหลักสูตร  สมาชิกสภาท้องถิ่น 

นางสุพิน  ดาวเรือง   ขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง   เน่ืองจาก งานธุรการ

ได้รับหนังสือจากอําเภอสันป่าตอง   ว่าจังหวัดเชียงใหม่  มีกําหนดจะดําเนิน

โครงการอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาท้องถิ่น   ในระหว่างเดือนมิถุนายน - 

สงิหาคม  จํานวน  3 รุ่น ๆละ  100  คน  ดังน้ัน  เพ่ือให้การดําเนินโครงการ

ดังกล่าวจึงขอแจ้งสํารวจความประสงค์เข้ารับการอบรมหลักสูตรสมาชิกสภา

ท้องถิ่น  โดยให้จัดส่งรายช่ือผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมภายในวันที่   29  

พฤษภาคม  2558  สําหรับรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่อบรมจังหวัดยัง

ไม่แจ้งรายละเอียดแต่อย่างใด   แจ้งเพียงกําหนดอบรมจํานวน  3  รุ่น ละ 

100  คน  รวม  300  คน  ดังนี้ 

   รุ่นที่  1   เดอืนมิถุนายน  2558 

   รุ่นที่  2   เดอืนกรกฎาคม  2558 

   รุ่นที่  2   เดอืนสงิหาคม  2558 

   หากสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองท่านใดมีความประสงค์เข้า

รับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น  สามารถแจ้งรายช่ือได้ที่งานธุรการ 

สํานักปลัดเทศบาล  ภายในวันที่   29 พฤษภาคม  2558  เพ่ือจะได้

ดําเนนิการในสว่นที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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  5.4  เรื่องขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ  “มหาดไทย ชวนรู้”   

นางสุพิน  ดาวเรือง   ได้ รับหนังสือจากจังหวัดเชียงใหม่   โดยกระทรวงมหาดไทย            

ได้ออกอากาศรายการวิทยุ  “มหาดไทย ชวนรู้”  ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติ

ราษฎร์  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  คลื่นความถี่  FM 91 MHz (สวพ.91)  

และทางเว็บไซต์ www.fm91bkk.com  เป็นประจําทุกวันจันทร์-ศุกร์  เวลา  

12.05 – 12.25  น.  เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจของ

กระทรวงมหาดไทย  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน  เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบล

สันป่าตอง  ร่วมรับฟังรายการวิทยุดังกล่าวต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  5.5  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนา

คุณภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ  (สพอส.) 

นางสุภารัตน์  เพชรอินนุรักษ์ ขอนําเรียนที่ประชุมเร่ืองการขอรับงบประมาณจากกรมกิจการ

ผู้สูงอายุโดยสํานักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ประสานงานเพ่ือ

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสง่เสริมอาชีพผู้สูงอายุ   ขณะนี้สํานักงาน

พัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ได้ตรวจสอบแผนงานที่จัดส่งไป  และขอปรับ

งบประมาณส่วนค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  เน่ืองจาก  ไม่มีการจัดกิจกรรม  

ซึ่งสํานักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ได้เสนอให้มีกิจกรรมของศูนย์  

ขณะนี้งานพัฒนาชุมชนอยู่ระหว่างการปรับโครงการ    

นายสุชาติ สุวรรณปรีชา   บรเิวณที่จะทําการก่อสร้างเป็นพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล

ตําบลสันป่าตอง   หากต่อไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะขยายพื้นที่จะทําไม่ได้ใน

อนาคต  ขอเสนอให้ออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนอาคารในอนาคตได้  หรือ

ออกแบบในลักษณะอาคารอเนกประสงค์ได้หรือไม่  เพราะหากไม่มีกิจกรรม

ของศูนย์จะไดใ้ช้อาคารดังกล่าวสําหรับกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ขณะ น้ีโครงการดังกล่าวอ ยู่ ระหว่ างการขอ รับการสนับสนุน

งบประมาณซึ่งเป็นไปได้ว่าจะได้รับงบประมาณหรือไม่ยังไม่แน่ชัด    ซึ่งหาก

ต่อไปได้รับการจัดสรรงบประมาณค่อยพิจารณาปรับแบบให้สามารถใช้ได้

หลากหลายกิจกรรมต่อไป 

นายกเทศมนตรี   ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  พื้นที่บริเวณหมู่  1  ได้ไฟฟ้าเกษตรแล้ว  

ฝากขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดําเนนิการประสานงานให้ ขอขอบคุณ 
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นายประเสริฐ  ภาใจดี   สําหรับเร่ืองสถานการณ์ปัจจุบัน   ขอกําชับให้ส่วนราชการเข้มงวด 

กวดขันในการดูแล รักษาสถานที่ราชการ  ฝากให้ผู้อํานวยการกองแต่ละกอง

งานได้กําชับเจ้าหน้าที่เวรยามที่ได้รับการแต่งต้ังให้อยู่เวรประจําสํานักงานให้

เข้มงวดในการปฏิบัตงิานดว้ย 

ที่ประชุม   รับทราบ 

     ท่านใดจะเสนอเร่ืองต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

นายกเทศมนตรี   ขอปิดการประชุม 

ปดิประชุมเวลา  12.15  น. 

 

(ลงช่ือ)         อรทัย      โฮตา     ผู้บันทึกประชุม 

                   (  นางสาวอรทัย  โฮตา  ) 

          เจา้พนักงานธุรการ 6 ว 

 

 (ลงช่ือ).      ประเสริฐ    ภาใจดี     ผู้ตรวจบนัทึกประชุม 

                      ( นายประเสริฐ   ภาใจดี )  

                  ปลัดเทศบาลตําบลสันป่าตอง 

 

 

 

 

      

 
 
 


